

● “เซ็นทรัล” ระบุทำตามกฎหมายทุกขั้นตอน

ยันเปิดบริการ 31 ส.ค.นี้

ซีพีเอ็น ยืนยัน เซ็นทรัล วิลเลจ ได้รับอนุญาตและก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน โปร่งใสและตรวจสอบได้ ระบุเปิดให้บริการ 31 ส.ค.นี้แต่เดือนพิธีเปิดออกไปก่อน ร้องขอให้ความเป็นธรรมเพื่อคำนึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชาติเป็นสำคัญ ด้าน ทอท. ยันการดูแลเอกชนรุกล้ำพื้นที่เป็นอำนาจตามกฎหมาย ด้าน ทล. ระบุเคยอนุมัติสร้างถนนเชื่อมถนนสายนี้แล้ว 40-50 ราย ขณะที่ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งหลังได้สวนกว่า 4 ชม.

นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและพัฒนาโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ เปิดแถลงข่าวยืนยันว่าจะเปิดให้บริการตามกำหนดการเดิมในวันที่ 31 ส.ค.ที่จะถึงนี้ พร้อมยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ตั้งแต่การเตรียมการจนถึงขั้นตอนการก่อสร้างได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจรับผิดชอบโดยตรง มีความโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบ วอนให้ความเป็นธรรมช่วยกันเดินหน้าประเทศไทยทั้งภาพลักษณ์ที่ดีและเศรษฐกิจของประเทศให้โครงการที่มีร้านค้ากว่า 150 ร้านและพนักงานมากกว่า 1,000 คน มูลค่าการลงทุนรวม 5,000 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทได้ขอชี้แจง 3 ประเด็นคือ 1.พื้นที่โครงการมีทางเชื่อมการเข้า-ออกอย่างถูกต้อง 2.ไม่มีการรุกล้ำที่ดินของภาครัฐ (ที่ราชพัสดุ ลำดวนสาธารณะ) 3.ไม่ได้เป็นที่ดินตาบอด

บริษัทได้ร้องขอศาลปกครองให้คุ้มครองขอให้มีการสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อเปิดให้บริการได้

ขณะเดียวกัน ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอให้เปิดทางเข้าออก รวมทั้งขอเจรจากับทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ในการเปิดช่องทางเชื่อมภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรม



อย่างไรก็ตามหากศาลปกครองไม่ได้มีคำสั่งมิให้คุ้มครองแล้วทางบริษัทก็มีแผนสำรองเพื่อทำให้ เซ็นทรัล วิลเลจ เปิดบริการได้ตามแผน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางซีพีเอ็นได้ส่งเอกสารข่าวจ้างเลื่อนกำหนดการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ส.ค.62 ออกไปก่อนแต่กำหนดการเปิดให้บริการยังยืนยันเปิดบริการ 31 ส.ค.

ด้านนายนิติชัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อตรวจสอบผลกระทบความปลอดภัยด้านการบิน โดยมีข้อกังวลหลักๆ 6 ประเด็นตามที่เป็นการข่าวก่อนหน้านี้

ส่วนกรณีเอกชนรุกกล้าที่ราชพัสดุบริเวณทาง
เข้า-ออกสนามบึงสุวรรณภูมิ ทอท.ขอยืนยันตาม
ข้อมูลที่กรมธนารักษ์ชี้แจงไว้ คือ กรณีที่ ทอท.
ในฐานะผู้ดูแลแทนกรมทำอากาศยาน (ทย.) ได้
ดำเนินการให้เอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจาก
ที่ราชพัสดุเป็นการดำเนินการที่เป็นไปตามกรอบ
อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

ด้านนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดี
กรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล.เป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจก่อสร้าง ดูแลและซ่อมแซมถนนทางหลวง
ซึ่งถนนทางเข้า-ออกของสนามบึงสุวรรณภูมิก็อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทล.ในการดูแล โดยที่
ผ่านมามีชาวบ้านในพื้นที่และเอกชน เข้ามาขอ
อนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมต่อกับถนนสายดังกล่าว
ประมาณ 40-50 ราย รวมไปถึงโครงการเซ็นทรัล
วิลเลจ ด้วย แต่เรื่องความชัดเจนด้านกฎหมาย ว่า
ถนนสายดังกล่าวอยู่ในกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานใด
เรื่องนี้ตนไม่ทราบข้อมูลชัดเจน ทราบเพียงว่าเริ่ม
ต้นอยู่ในกรรมสิทธิ์ทย.แต่ถูกโอนไปให้กรมธนารักษ์
หรือ ทอท.แล้วหรือยัง เรื่องนี้ตนไม่ทราบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลปกครองกลางได้
ออกใต้สวนคดีที่ชี้ที่เอ็นเอ็นฟ้อง ทอท. กระทบการ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำละเมิดใต้สวนครั้งนี้
เป็นไปตามคำขอของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ที่
ระหว่างพิจารณาคดีต้องการให้ศาลกำหนดมาตรการ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาโดยให้
ทอท.รื้อถอนสิ่งกีดขวางใดๆบริเวณเข้า-ออก หน้า
โครงการฯเซ็นทรัล วิลเลจ โดยการใต้สวนใช้เวลา
นานกว่า 4 ชั่วโมง และคาดว่าจะมีคำสั่งออกมา
ในวันที่ 29 ส.ค.หรืออย่างช้า 30 ส.ค.นี้.